

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, trình tại Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở nội dung Báo cáo và từ tình hình thực tế qua theo dõi, giám sát thường xuyên, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; tiếp tục rà soát hoàn thiện chế độ, chính sách, các tiêu chuẩn, định mức trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện quy tắc ứng xử của những người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức... Các cơ quan chức năng đã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Cơ quan điều tra 2 cấp đã thụ lý điều tra 11 vụ/16 bị can, trong đó khởi tố mới 05 vụ/09 bị can liên quan đến các vụ án tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Qua thanh tra, kiểm tra, điều tra, xét xử đã phát hiện nhiều sai phạm, kịp thời xử phạt hành chính, kiến nghị thu hồi tài sản bị thất thoát.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những bất cập, hạn chế đó là: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc công khai, dân chủ vẫn có phần mang tính hình thức, chưa tạo được sự đột phá trong nhận thức và trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng; một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác¹; số vụ việc, vụ án tham nhũng phát hiện còn ít; kết quả xử lý tài sản tham nhũng còn thấp². Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn còn là một khâu yếu, các vụ việc tham nhũng được phát hiện chủ yếu thông qua tin báo tội phạm, phản ánh của báo chí và Nhân dân. Một số cán bộ, công chức kê khai tài sản, thu nhập chưa

¹ 04 cơ quan, đơn vị chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 gồm: Sở Ngoại vụ; Trường Cao đẳng Y tế; BQL Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới; BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp.

² Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng: 434.035.420 đồng/1.535.998.684 đồng, đạt tỷ lệ 28%.

bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, thiếu chính xác về số liệu, thông tin kê khai, chậm thời hạn so với quy định³...

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, tài nguyên; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm. Đề nghị cơ quan chức năng, có thẩm quyền quản lý, kiểm soát chặt chẽ, có chất lượng việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, khắc phục việc kê khai chưa đảm bảo quy định; có các biện pháp quyết liệt để tăng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kết quả xử lý phải đảm bảo khách quan, nghiêm minh, có tính răn đe giáo dục, phòng ngừa chung.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Lương Bình

³ Theo Báo cáo của UBND tỉnh, tình trạng nêu trên có 36/45 người được kiểm tra kết quả kê khai tài sản, thu nhập.